



ดอยนั้งใหญ่

PIBULSONGKRO RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

มีมติในวาระการประชุมเป็นกรณีฉุกเฉินของสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยแผนและพิธีการเปลี่ยนชื่อเรียก

วันที่ 29 ตุลาคม 2558
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558

ทำไม...พอเพียง

"พิธีมอบรางวัลโครงการ
"ใจอาสา" สืบสานคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีมอบรางวัลโครงการ "ใจอาสา" สืบสานคุณ ประจำปี 2558

พิธีมอบรางวัลโครงการ "ใจอาสา" สืบสานคุณ ประจำปี 2558

พิธีมอบรางวัลโครงการ "ใจอาสา" สืบสานคุณ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงคนและงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรผลิตและวิทยากร
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
18-19 มิถุนายน 2552

ดร.ศิววรรณ แดงจำ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายกลุ่ม
"สถานการณ์การผลิตชุมชนเพชรลายรุ่ง
จังหวัดเพชรบุรี" วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552
ณ สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท ท้ายาง เพชรบุรี

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท



งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมเพชร (1-19)



คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรเชิงปฏิบัติสำหรับ
เพื่อการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2552
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ข้อคิด-ข้อฝาก จากอธิการบดี

จากการประชุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่
พุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม
วิทยากริม 1

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ดังนี้

1. เรื่องของคุณภาพของการทำพันธกิจ แผนที่สำคัญคือ แผนผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจะบูรณาการสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน
2. แปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติตามพันธกิจ ได้หมอบหมายสิ่งเหล่านี้ให้แก่ รองอธิการบดี คณะ สำนัก และบุคลากร
ทุกภาคส่วน เรื่องของคุณภาพ คือ Key word ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เราไม่ต้องการผลิตปริญญา เราต้องการ
ให้นักศึกษาได้รับทั้งปริญญา ปัญญา และรู้จักคุณค่าของความคิดความงาม

“ เสนอใหม่เสนอเดียว ... ถักทอเป็นเสื้อไม่ได้ ”

การทำงานเราต้อง ลด ละ
โลก โกรธ หลง บางอย่างลง
เพื่อช่วยกันถักทอ สานฝัน
ของเรานั้นให้เป็นจริง ”



3. ขอให้ช่วยการสร้างความคุณธรรม วินัยการตรงต่อเวลาเป็นวินัยนำในเบื้องต้น
เพื่อชักนำไปสู่วินัยในเรื่องอื่นๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเราจะปลูกฝัง คือ เรื่อง
การกตัญญูทวดเทวี กตัญญูทวดเทวีน่าจะเป็นคุณธรรมนำเบื้องต้นในการชักนำไป
สู่คุณธรรมในเรื่องอื่น

4. ช่วยดูแลนักศึกษาเหมือนลูกเหมือนหลาน อยาอมองนักศึกษาเหมือนลูกค้า
ถ้ามองเป็นลูกค้าความเป็นครูในสายตาของนักศึกษาที่จะลดลง แต่เรานั้นคือครู
ถ้าเราสอนเต็มเวลา เต็มเนื้อหา เต็มหลักสูตร ดูแลให้ความรัก ความเมตตา ถ้ามหา
วิทยาลัยเรามีคุณค่า อาจารย์มีคุณค่า เราอยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เราต้อง
ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา “เสนอใหม่เสนอเดียวถักทอเป็นเสื้อไม่ได้ การทำงาน
เราต้องลดละ โลก โกรธ หลง บางอย่างลงเพื่อช่วยกันถักทอ สานฝันของเรานั้น
ให้เป็นจริง” เราต้องสร้างคุณภาพให้กับเรา ถ้าเราไม่มีคุณภาพ ท้ายที่สุดเราไม่มีอะไร
ที่จะตอบกับสังคมได้ เช่น เด็กจบแล้วมีงานทำ มหาวิทยาลัยต้องอยู่กับท้องถิ่น
ต้องอยู่พื้นที่ อยู่กับคนส่วนใหญ่ อยู่ในสังคมของการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่เป็นคน
รากตื้น เหมือนต้นไมรากตื้น รู้จักอยู่ รู้จักกิน รู้จักใช้ วางตัววางตน

1. จัดงานทั้งหลายที่อยู่ตามโครงสร้างที่สภาให้ความเห็นชอบ
2. ดึงกฎเกณฑ์ กติกา กลับเข้ามาใช้ในการทำงาน
3. จัดทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงาน นิเทศงานให้กับทุกภาคส่วน ต้องรู้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเราจะช่วยท้องถิ่นให้
เข้มแข็งได้อย่างไร เราต้องอยู่ได้ เราต้องอยู่รอด เราต้องเติมโต เราต้องยั่งยืน
ปรับปรุงสถานที่ ต้องวางระบบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายต้องมองไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านตอนซึ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.ศรชัย เย็นประม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รศ.ยศ ชีระเดชพงศ์
อ.สาโรช เพ็ญบัวขาว
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ

บรรณารักษ์ประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญา ถาวรเวช
กองบรรณารักษ์ : นายเสวี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน

งานสะสาง สานต่อ และงานเชิงพัฒนา

ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี

กล่าวว่า งานที่กำลังดำเนินการ มี 3 งาน คือ

งานสะสาง ประเด็นสำคัญ คือ งานหอพักนักศึกษา ตามนโยบายมุ่งที่จะขยายนักศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นหอพักนักศึกษาก็ควรมีคุณภาพ บ้านพัก แพลต กำลังดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ และสะสางเรื่องคดีทั้งภายนอกและภายใน สะสางเรื่องห้องเรียนในเรื่องของอุปกรณ์การศึกษาที่พร้อมมากขึ้น

งานสานต่อ คือ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารใหม่ สนามกีฬา และงานสวัสดิการบริการ และ รปภ. นายกอบต. หัวหน้าสถานีตำรวจ หัวหน้ารปภ. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเพื่อจะตอบคำถามว่า อยู่อย่างไรถึงจะปลอดภัยและสะดวก ต่อไปนี้ทุกส่วนราชการ ทุกคณะ จะมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งบ่มเพาะ นอกจากนี้บริเวณจอดรถควรเป็นส่วน

งานเชิงพัฒนา คือ ขับเคลื่อนทุกส่วนราชการ ภารกิจที่ต้องเดินร่วมกัน จะต้องทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อุปสรรค ต้องปรึกษาหารือ ทำเชิงพัฒนาคุณภาพ ปรับระบบบุคลากร ขยายตลาด นักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ จีน เวียดนาม พม่า การกำกับดูแลด้าน กพร. ทุกระดับมีการขับเคลื่อน การได้ข้อมูล เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การบริหารการเสี่ยง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล การสร้างมูลค่าเพิ่ม และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และทบทวนการกระจายเชิงทรัพยากร

อุปสรรคปัญหา งานเชิงรุกต้องการพลังสมอง

เป้าหมาย ... ของยุทธศาสตร์การวิจัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การวิจัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยใช้พันธกิจ ดานการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีที่รับผิดชอบงาน 3 พันธกิจข้างต้น โดยมี ผศ.พจนารถ บัวเขียวเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ต้องใช้พันธกิจทั้ง 3 ด้านข้างต้น ช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งสามารถ พิจารณาความเข้มแข็งของชุมชนได้จากลักษณะของชุมชน ได้ดังนี้

1. เป็นชุมชนที่มีจิตสำนึกชุมชน (Community Consciousness) คือ สมาชิกสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่เข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กับบุคคลอื่น ๆ
2. เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทำงานเพื่อชุมชน ห่วงแทนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยว ร่วมกัน เช่น วัด เครื่องญาติหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่าง ๆ ทำให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง
3. เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community Learning) คือ สมาชิกช่วยกันเรียนรู้ หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอยู่นอกชุมชน และความรู้เกี่ยวกับชุมชน ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน
4. มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกัน อย่างเหนียวแน่นด้วยจิตสำนึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน

ประเด็นการประชุมจะนำเสนอในฉบับต่อไป...

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจงว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.บป. กำหนดจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิทยากรมย์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูทวนที่ต่อครูอาจารย์ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์

ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูภาค กศ.บป. ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิทยากรมย์ 2

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาขอเรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีซ้อมไหว้ครู และพิธีไหว้ครูตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. เพื่อจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 และ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 2 ให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 608 ราย โดยมี ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย



ต่อจากนั้น รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการดำเนินการกองทุนฯ และนายสุเมธ กรองกำธร ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุน และการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน



การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ การดำเนินการกองทุนฯ หลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุน และการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา และเพื่อจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน การค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีผู้ปกครองและนักศึกษาผู้กู้ยืมเข้าร่วมประชุมและส่งสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 800 คน

โครงการแข่งขันชิงทุน Youth Action Fund (Thailand)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า องค์การ Open Society Institute-Youth Initiative(OSI-YI) ซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดประกวดโครงการที่ใช้ new media หรือ “สื่อใหม่” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย Youth Action Fund (Thailand) ซึ่งเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในปี 2552 เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Youth Action Fund นานาชาติ สำหรับประเทศไทยโครงการนี้ให้เงินทุนขนาดเล็ก (5,000 – 60,000 บาท) กับโครงการของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อใหม่ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และระบบเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ ในการนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youthafasia.org หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการได้ที่ contact@youthafasia.org

ขยายเวลาการรับสมัคร ทุนการศึกษา “นายปรีญญา อุดมทรัพย์”

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่นาย ปรีญญา อุดมทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามความประสงค์ของเจ้าของทุนการศึกษา แต่เนื่องจากไม่มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด กองพัฒนานักศึกษาจึงขยายเวลาการรับสมัครทุนดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 พิจารณาสัมภาษณ์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารองค์การนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่

2 - 4

2. มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
3. ครอบครัวมีฐานะยากจน
4. มีความประสงค์จะนำทุนการศึกษาไปใช้เพื่อการศึกษโดยตรง
5. นักศึกษากู้ยืม กยศ. สามารถยื่นขอทุนได้ นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน รศ.สายัณห์ จันทร์วิรัช

ตามที่ รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) บัดนี้ โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนและดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

นางสาวปิยะนุช เนตตกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 494185004 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์มา ณ โอกาสนี้

ติดตามอ่านตอนยิ่งใหญ่ได้ที่

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

<http://www.pbru.ac.th>

<http://news.pbru.ac.th/>

ลงนาม MOU โครงการมิตรแท้ช่วย ร่วมกับ สยามแม็คโคร



ผศ.นรีนารถ ศรีวรรณารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชร เวชประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ ประธานสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) ในโครงการ แม็คโครมิตรแท้ช่วย เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ



อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป”



สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ด้วย Joomla CMS วิทยาการโดย นายวันฉงพงศ์ วงศ์พานิช ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235 ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2552 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผล หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ใหม่ ครั้งที่ 1

ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2552 ผศ.วรรณภา กอวัฒนา-วารานนท์ นายฤทธิ ทิมรอด และนางสาวอรุณ แสงหอม บุคลากร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ใหม่ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 180 วัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการทุกแห่งให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการดำเนินงานร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง



ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP FAIR 2009)



กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ PBRU-UBI จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 7 (IP FAIR 2009) ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน

ในงานนี้จะได้พบกับการแสดงประชันดนตรีไทย IP Talk “เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” และ “นวัตกรรมใหม่กับทรัพย์สินทางปัญญา” เดี่ยวระนาด โดย “ซุนอิน” มินิคอนเสิร์ตจากค่ายรถไฟดนตรี และ ค่ายพนม นพพร สินค้าทรัพย์สินทางปัญญาราคาถูก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายอย่างน้อยเพียงวันละ 30 นาที อาทิตย์ละ 5 วัน ในผู้ใหญ่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังคือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมได้ ส่วนในวัยเรียน การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน จะทำให้กล้ามเนื้อกระดูก ข้อต่อแข็งแรง ระบบหัวใจทำงานดีขึ้น ควบคุมน้ำหนักตัว และทำให้มีความเชื่อมั่นตัวเอง การออกกำลังกาย การไม่สูบบุหรี่ จะสามารถตัดความเสี่ยงโรคหัวใจ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองลงได้ร้อยละ 80 และสามารถป้องกันการเป็นมะเร็งได้ร้อยละ 40

รวมฟิต & เฟิร์ม พร้อมกันหน้าคณะวิทยาการจัดการ (18.00 น. – 19.00 น.) **Aerobic Dance ฟรี!!**

A colorful poster for an Aerobic Dance event. The top text reads 'Good Health by Aerobic Dance' in white on a purple background. Below it, in Thai, is 'ขอเชิญผู้รักสุขภาพ' (Inviting health lovers). The main title is 'ร่วมฟิต & เฟิร์ม' (Join Fitness & Firm) in large, bold, pink letters. Underneath, it says 'ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.' (Every Tuesday, Wednesday, and Thursday at 18.00 hours). At the bottom, it says 'เริ่มหุ่นดีพร้อมกัน' (Start being a good shape together) and 'ฟรี!' (Free!) in a large yellow circle. The background features a woman in a white tank top and pink wristbands performing a dance move. At the bottom, it says 'พบกับ ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาการจัดการ โดยครูฝึกแอโรบิคแดนซ์มืออาชีพ' (Meet at the activity area in front of the Faculty of Management by professional aerobics dance instructor) and 'จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี' (Organized by the Health Promotion and Service Center, Rajabhat Phetchaburi University).



สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนของ วช. 53

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามที่พันธกิจของสถาบันวิจัยฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของสถาบันวิจัยฯ ประกอบด้วย ผอ.สถาบันวิจัยฯ **ผศ.พจนารถ บัวเขียว** รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ **ผศ.พรฤทธิ์ คอนจจอหอ**, **ผศ.อรอนงค์ ศรีพาทกุล** และ **ผศ.ทวีพร เนียมมาลัย**, **ดร.ศิริวรรณแดงจำ** ได้เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ **ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร** เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางสภาวิจัยแห่งชาติได้กำหนดกรอบหัวข้อการวิจัยเพื่อรับข้อเสนอการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยในปี 2553 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 11 กลุ่มเรื่อง ดังนี้



1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และลดการนำเข้า
4. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
7. การจัดการขยะ
8. พลังงานทดแทน : พลังงานน้ำขนาดเล็กและลม
9. พลาสติกชีวภาพ
10. สังคมผู้สูงอายุ
11. โลจิสติกส์

สำหรับในหัวข้ออื่น ๆ ทางสภาวิจัยแห่งชาติจะได้ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง คณะกรรมาธิการผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ภาค-1ช/53) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย (ภาค-1ย/53) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและลงทะเบียน การส่งขอเสนอการวิจัยที่ www.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์แผนงานวิจัย และโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24.00 น. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.nrct.go.th ในการนี้สถาบันวิจัยฯขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุม กำหนดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่าตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่ชุมชน โดยจะใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน ในการร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับชุมชน โดยให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น เพื่อจัดการทางการเงินแก่สมาชิกของกองทุน แต่จาก การ



ดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีกองทุนหมู่บ้านบางแห่งไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน **ผศ.พจนารถ บัวเขียว** จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นำโดย **คุณธนไชย อัจฉน** ประธานเครือข่ายเขารวมประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้นในการกำหนดหลักสูตรในการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน โดยในที่ประชุมได้เสนอให้มีการกำหนดหลักสูตรในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านที่เป็นต้นแบบในการนำหมอนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้ประสบความสำเร็จจนประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ จะได้ประสานงานและจัดการอบรมดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านภายในเดือนกรกฎาคม

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแจ้งเรื่องส่งเสนอโครงการวิจัยและขอรับการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และผู้สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการการวิจัย

และพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือ Area Based Collaborative Research and Development (ABC) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ได้ดำเนินการตามภารกิจอย่างมุ่งมั่น ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ตลอดจนติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในเขตจังหวัดรับผิดชอบ ในปัจจุบันมีโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ โดยแต่ละโครงการมีลักษณะเด่น และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ก่อเกิดเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ในเครือข่ายที่สามารถยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้อย่างแท้จริง สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. จึงจัดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฐานความรู้” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยที่รับการสนับสนุนจาก สกว. และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ (User) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการจากทั่วภูมิภาคของประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็ง

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นไทสำหรับสังคมไทย ในวันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <http://pt.tsu.ac.th/rdi/conference2009>

อัตรการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าที่พัก

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ของบุคลากรของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ นั้น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความชัดเจนในด้านการเบิกจ่ายสู่ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจความตามมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงออกประกาศว่าด้วย อัตรการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับการฝึกอบรม และอัตรการเบิกจ่ายค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละไม่เกิน 2 มื้อ
 - 1.1 จัดในสถานที่ของทางราชการ ในอัตรามื้อละไม่เกิน 40 บาท ต่อคน
 - 1.2 จัดในสถานที่ของเอกชน ในอัตรามื้อละไม่เกิน 60 บาท ต่อคน
2. ค่าอาหารวันละไม่เกิน 3 มื้อ
 - 2.1 จัดในสถานที่ของทางราชการ ในอัตรามื้อละไม่เกิน 120 บาท ต่อคน
 - 2.2 จัดในสถานที่ของเอกชน ในอัตรามื้อละไม่เกิน 200 บาท ต่อคน
3. ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการให้เบิกได้เท่าที่จริง แต่ต้องไม่เกินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จำนวน 16 โครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในวิชาที่สอน ซึ่งกำหนดดำเนินการในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2552 ผศ.บุญยัง ชันระกาดและคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 2 พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 19-21 มิถุนายน 2552 ผศ.จันทร์วิดี และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 3 อบรมสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (รุ่นที่ 2-4) รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2552 รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2552 รุ่นที่ 4 18-19 กรกฎาคม 2552 ผศ.สุวรรณและคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 4 การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้

Software Adobe flash รุ่นที่ 1 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2552 รุ่นที่ 2 1-3 สิงหาคม 2552 ผศ.จันทร์วิดี และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 5 การอบรมศิลปะการร้อยคริสตัลและลูกปัด วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 อาจารย์จุฑามาศ และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 6 การประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27-29 มิถุนายน 2552 ผศ.ทวีพร และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 7 การอบรมใบตองในงานพิธีต่าง ๆ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2552 อาจารย์จุฑามาศ และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 8 การประชุมปฏิบัติการการเขียนรายงานโครงการงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2552 ผศ.ทวีพรและคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2552 ผศ.บุญยังและคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

งานประกันคุณภาพ

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องขวัญเพชร (119) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นประธานเปิดประชุมพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงาน จากนั้น ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม แจกปฏิทินงานที่ต้องดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ซึ่งต้องเร่งดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ในหลักสูตร 3 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552 นี้ และแจกผลงานให้คณะกรรมการทุกท่านรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยและจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป



งานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2552

รวมอภิปรายกลุ่ม สถานการณ์การผลิตชมพูเพชรสายรุ้ง



2552 ณ สวนเพชรวิเวกรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรและนักวิจัย ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตชมพูเพชรสายรุ้งซึ่งเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

